

**CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN
TRỰC TUYẾN VIỆT NAM**

Số: 999/CV-VOA

*V/v: Cử học sinh lớp 12 các Trường trên địa
bàn tham gia chương trình Quốc gia Hướng
nghiệp để đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

__o0o__

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021

VP.UBND TỈNH BẮC GIANG	
Số: 45522	Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Giang
Ngày: 01/12/2021	
Chuyên: Học viên	

Trực tuyến Việt Nam, đơn vị phát triển và vận hành dự án giáo dục trực tuyến đã đạt **Giải nhất Nhân Tài Đất Việt** trong lĩnh vực Công nghệ thông tin xin gửi lời chào trân trọng đến Quý đơn vị!

Học viện Trực tuyến Việt Nam - VietnamOnlineAcademy.vn là một dự án trực tuyến phát triển bền vững, tiên phong trong việc ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến, với công nghệ vượt trội và hội tụ kho tri thức giá trị của các giảng viên/ chuyên gia trong và ngoài nước. Hiện nay, dự án đã xây dựng và vận hành với hơn 2500 khóa học; 5.000 chuyên đề; 50.000 tài liệu cung cấp cho nhiều đối tượng, trong đó các khóa kiến thức cấp 1,2,3, kỹ năng cho học sinh và các khóa kỹ năng quản lý, kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng mềm cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Dự án nhận được sự quan tâm rất lớn từ xã hội, sự bảo trợ và hợp tác từ phía các cơ quan nhà nước (Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Bộ Thông Tin và Truyền Thông, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội, Trung Ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh).

Những năm gần đây, cách mạng công nghiệp 4.0 đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi mặt của xã hội. Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổ chức lao động thế giới (ILO), nhiều ngành nghề bị tác động tiêu cực thậm chí sẽ biến mất trong tương lai gần, trong khi một số ngành nghề sẽ lại tăng mạnh nhu cầu nhân lực trong thời gian tới. Chính vì vậy, việc đảm bảo nguồn nhân lực của quốc gia nói chung và cho từng địa phương nói riêng sẽ làm một nhiệm vụ quan trọng, quyết định đến sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Việc định hướng và chuẩn bị kiến thức nền tảng cho các em học sinh, đặc biệt là các em lớp 12 rất quan trọng, để các em sẽ có nhiều cơ hội, lựa chọn theo học và phát triển nghề nghiệp trong tương lai phù hợp với thể mạnh của bản thân. Chính vì vậy, Học viện phối hợp với các Doanh nghiệp trọng điểm Quốc gia, các trường Đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên phạm vi toàn quốc (Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Đắk Lắk,...) để triển khai Chương trình Quốc gia Hướng nghiệp như sau:

1. Nội dung chương trình (Tổ chức từ xa, online)

- Giới thiệu về các ngành nghề: Giới thiệu các ngành học, cơ hội việc làm, xu hướng tương lai các doanh nghiệp và trường Đại học, Cao đẳng.

- Ngoài ra để hỗ trợ đặc biệt cho các em học sinh lớp 12 trong thời kỳ dịch bệnh kéo dài, Học viện **Hỗ trợ củng cố kiến thức toàn diện** cho kỳ thi THPT Quốc gia bởi các thầy cô giỏi từ các Tỉnh/ TP toàn quốc.

2. Kinh phí: Được các tổ chức trong nước và quốc tế hỗ trợ, **miễn phí 100%**.

3. Đối tượng: Học sinh lớp 12 các trường Trung học phổ thông.

Sau khi hoàn thành khóa học, các em học sinh sẽ hiểu rõ các lĩnh vực, ngành nghề để lựa chọn ngành học và triển vọng nghề nghiệp phù hợp với bản thân và xu thế trong tương lai. Các lĩnh vực hướng nghiệp trọng tâm bao gồm: Công nghệ thông tin; Tài chính; Marketing – Truyền thông; Quản trị Kinh doanh và Y tế, Điều dưỡng....

4. Thời gian đăng ký: các đơn vị gửi danh sách đăng ký (theo mẫu kèm theo) cho Học viện trước ngày **22/01/2022** để được cấp tài khoản truy cập và tham gia các chương trình hướng nghiệp trực tuyến.

5. Thời gian chương trình :15/02/2022 – 15/8/2022

Đây là chương trình đào tạo đặc biệt, thực hiện theo chủ trương về việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, do đó, Học viện Trực Tuyến Việt Nam rất mong đồng chí Chủ tịch quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực tương lai của đất nước và địa phương.

Mọi thông tin phản hồi xin liên hệ:

Ông Hoàng Ngọc Trung – Chủ Tịch Hội đồng quản trị

SĐT: 097 9189 888 – Email: Trunghn@aivietnam.net

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- Như trên

- Lưu VT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Hoàng Ngọc Trung